

# สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม 2554

วันนี้ (วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม  
คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชา  
ชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อมติเรื่องการจัดการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทาง  
อาหารใน ภูมิภาคอาเซียนจนถึงปี พ.ศ.2563

เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การขออนุมัติ  
เปิดสถาน กงสูลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจีประจำประเทศไทย

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  
(GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ 2554 ของไตรมาสสอง

เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้าง  
ประเทศไทยน่าอยู่

เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก และแนวโน้มปี 2554

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของ  
เกษตรกร

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ  
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

---

**เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น  
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000**

---

## **1. เรื่อง ขอบความเห็นชอบข้อมติเรื่องการจัดการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนจนถึงปี พ.ศ. 2563**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอทั้ง 3 ข้อดังนี้

เห็นชอบข้อมติเรื่องการจัดการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนจนถึงปี พ .ศ.2563 (Resolution on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2020)

อนุมัติในหลักการว่า ก่อนจะให้การรับรองและประกาศข้อมติเรื่องการจัดการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนจนถึงปี พ .ศ.2563 หากมีการแก้ไขในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสำคัญขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ กษ.

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ให้การรับรองและประกาศข้อมติดังกล่าวร่วมกับประเทศสมาชิก ASEAN-SEAFDEC ในการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่ 17 มิถุนายน 2554

### **สาระสำคัญของเรื่อง**

กษ. รายงานว่า

กษ) โดยกรมประมงร่วมกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จะจัดการประชุม ASEAN-SEAFDEC Conference on Sustainable Fisheries for Food Security Towards 2020 : Fish for the People 2020 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านการประมงของ ASEAN-SEAFDEC เพื่อร่วมกันรับรองและประกาศข้อมติฯ

การกำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาการประมงในภูมิภาคอาเซียนโดยการรับรองและประกาศข้อมติฯ ไม่มีการลงนามในเอกสารแต่อย่างใด จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อมติฯ อาจมีนัยผูกพันนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลไทย จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในด้านนโยบายก่อนให้การรับรองและประกาศข้อมติดังกล่าว

---

## **2. เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจีประจำประเทศไทย**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบพวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจีประจำประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอโดยขอแก้ไขชื่อ จาก สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจีประจำประเทศไทย เป็น สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจีประจำประเทศไทย

---

### **3. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ 2554 ของไตรมาสสอง**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ 2554 ของไตรมาสสอง ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ

#### **สาระสำคัญของเรื่อง**

ทก. รายงานว่า

ทกซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด . ดำเนินกิจการด้านโทรคมนาคมเป็นผู้บริหารจัดการโครงการGCC 1111 ให้กับทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จำนวน 154 จุดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นมา ให้บริการข้อมูลภาครัฐ 20 กระทรวง และ 10 ส่วนงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และหน่วยงานอิสระ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การให้บริการของโครงการ GCC 1111 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป (Q&A) บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน (Contact Information) บริการแบบฟอร์มคำขอบริการและเอกสารต่าง ๆ (Literature) บริการรับเรื่องร้องเรียน (Complain) ทั้งนี้ โครงการ GCC 1111 ให้บริการแบบ Multi - Channel Contact Center โดยมีช่องทางในการติดต่อ คือ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และ เว็บไซต์

ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสสอง ดังนี้

### 3.1 บริการสอบถามข้อมูลทั่วไปแยกตามประเภทเรื่องที่มีประชาชนสนใจ สอบถาม ดังนี้

3.1.1 **การเมือง การปกครอง** - เช่น ยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศไทย 9 ข้อ (ประชารัฐ) รายละเอียดการให้บริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกประเทศ (.สทม) Smart Card) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การขอและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว การแจ้งย้ายที่อยู่เข้า ออกจากทะเบียนบ้าน เป็นต้น -

3.1.2 **เศรษฐกิจ** เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โครงการประกันรายได้เกษตรกร ราคาขายพารา ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าอุปโภค - บริโภค โครงการประชานิยมเพื่อสินเชื่อรายย่อย ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ต่าง ๆ เป็นต้น

3.1.3 **สังคมและสวัสดิการ** เช่น การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประจำปี 2554 การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลของบัตรประกันสังคม การจัดกิจกรรมรณรงค์ไหว้พระ 9 วัด 9 วัน ของกรุงเทพมหานคร การทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการใช้สิทธิการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสวัสดิการ ต่าง ๆ การชำระภาษีรถยนต์ประจำปี โครงการตันกล้าอาชีพ การพยากรณ์อากาศ ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น

3.1.4 **การศึกษาและเทคโนโลยี** เช่น การเปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาใหม่ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาออกโรงเรียน ค่าขวัญประจำจังหวัดต่าง ๆ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การศึกษาภาคบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยต่าง ๆ ชื่อและความหมายของชื่อ เป็นต้น

### 3.2 บริการรับเรื่องร้องเรียน )Complain)

3.2.1 จากกรณีที่โครงการ GCC 1111 ได้รับมอบหมายให้เป็นสายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111 โดยเป็นช่องทางหนึ่งในสี่ช่องทางของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีแผนการดำเนินงานเพื่อบริณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

### 3.2.2 ประเภทเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ประจำปี 2554 ไตรมาสสอง มีดังนี้

- 1) การให้บริการ ได้แก่ บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อ บริการรับเรื่องร้องเรียน บริการแบบฟอร์ม
- 2) สรุปประเภทเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง การปก -ครอง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมและสวัสดิการ

สำหรับไตรมาสสอง ประเด็นที่ประชาชนสนใจสอบถามได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ขณะนั้น กล่าวคือ มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศไทย 9 ข้อ ) การทำบัตรประจำตัวประชาชนเอกประสงค์ (ประชาริวัฒน์) Smart Card) โครงการประชณียเพื่อสินเชือรายย่อย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โครงการประกันรายได้เกษตรกร การทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้สิทธิ โครงการต้นกล้าอาชีพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ราคาขางพารา และราคาน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งการที่ GCC 1111 สามารถให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม ทำให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ เกิดความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ รวมทั้งสามารถเตรียมรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการ GCC 1111 ยังเป็นช่องทางหนึ่ง ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน เห็นได้จากการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติทางภาคใต้ รวมทั้งได้มีการให้ข้อมูล ความช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณี การขอคัดค้านการประกันตัวของจำเลยคดีฉ้อโกงโดยอ้างเหตุจำเลยมีพฤติกรรม จะหลบหนี ซึ่งพนักงานรับสายได้อธิบายแนะนำขั้นตอน และประชาชนได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ จนสามารถตามจับจำเลยและได้ขของกลางคืน ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการ

---

## **4. เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่**

คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

### **สาระสำคัญของเรื่อง**

ศธ. (.สกอ) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.ได้ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ผ่านกลไกหลักโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาศังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ข้อเสนอว่า เห็นชอบในหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และเห็นควรจัดทำบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการร่วมกัน

ศธ.ได้ประสาน.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายกรัฐมนตรีนเป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554

การดำเนินการผ่านกลไกหลักโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดมีกรอบกิจกรรมสนับสนุน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1). การจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด 2). การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม 3). การสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา 4). การสร้างบรรยากาศเพื่อปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา

---

## **5. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก และแนวโน้มปี 2554**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุป ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก และแนวโน้มปี 2554

### **สาระสำคัญของเรื่อง**

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก และแนวโน้มปี 2554 มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่ง สศช. ได้เผยแพร่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรก และแนวโน้มปี 2554 เมื่อที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### **ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2554**

เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ทั้งการส่งออก การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและภาคเอกชนขยายตัวสูง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสี่ ของปี 2553

## แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2554

สศช คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงดังนี้

### 2.1 ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2554

- 1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ในช่วง 4 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 6.85 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 18.8 ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงภายในประเทศ และเศรษฐกิจเอเชียยังคงขยายตัวได้ดี คาดว่าในปี 2554 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 18 ล้านคน
- 2) ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอุปสงค์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง
- 3) สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจและการขยายตัวของสินเชื่อ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อยังไม่เข้มงวดมากนัก และการสนับสนุนสินเชื่ออย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- 4) ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอยู่เกณฑ์สูง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานเงินเดือนราชการ และราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูง และอัตราการว่างงานต่ำที่ร้อยละ 0.8 เมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆ สนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต
- 5) ศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากที่ค่าเงินหยวนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

ขณะที่ต้นทุนการผลิตในประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่มีสัดส่วนมากที่สุดระดับราคามีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

### 2.2 ปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัด

- 1) เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund):

IMF) ได้ปรับลดการประมาณการเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว จากร้อยละ 2.5 เหลือร้อยละ 2.4 โดยที่

**สหรัฐ :** ขยายตัวดีในครึ่งปีแรก แต่ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอน

**สหภาพยุโรป :** หนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูงและการดำเนินนโยบายการคลังไม่เอื้อต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

**ญี่ปุ่น :** ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ซึ่งคาดว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในไตรมาสที่ 2 และ 3

**จีน:** ดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและราคาอสังหาริมทรัพย์

- 2) ราคาน้ำมัน และเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา** การที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากต้นทุนราคาน้ำมัน ราคาสินค้าเกษตร และอุปสงค์ต่อสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้าง ด้านอุปสงค์อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนลดลง ด้านอุปทานจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้การวางแผนเพื่อการผลิตและการลงทุนต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง
- 3) อัตราดอกเบี้ยอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น** ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักลงทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- 4) ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น** โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องกัน ซึ่งคาดว่าจะการผลิตจะชะลอลงและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ในไตรมาสที่ 2 และ 3

**ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2554** ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

- 3.1 อุปสงค์ภายในประเทศ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสองปัจจัยหลัก คือ กำลังซื้อในชนบทอันเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และกำลังซื้อจากการเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ในระยะต่อไปจึง



ควรสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

3.2 แนวโน้มของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงแม้จะลดลงในช่วงสั้นๆ ซึ่งยังคงมีผลกระทบต่อราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่ จึงควรดูแลราคาสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นให้เป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต

3.3 ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวสู่ภาวะปกติ ควรจะให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาพลังงานทดแทน การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.4 ปริมาณการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและการค้ากับประเทศในอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงควรเร่งรัดแผนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ทั้งด้านคมนาคมขนส่งและด้านการอำนวยความสะดวกสินค้าข้ามพรมแดนในระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window)

---

## **6. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

### **สาระสำคัญ / ข้อเท็จจริง**

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ที่ในปีการเพาะปลูก 2554/55 ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี และสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีลง ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามศักยภาพของชุดดินและผลการวิเคราะห์ดินที่เป็นปัจจุบัน โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นเกษตรกรในโครงการประกันรายได้ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง ปีเพาะปลูก 2553/54

ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรในโครงการดังกล่าวประมาณ 4.8 ล้านราย โดยจะได้รับการชดเชยตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่มีสิทธิและปริมาณปุ๋ยเคมีต่อไร่ที่เท่ากันทุกภาคตามที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด ซึ่งเห็นชอบให้มีการชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ยเคมีให้ผู้เข้าร่วมโครงการในอัตรา กิโลกรัมละ 1.50 บาท หรือตันละ 1,500 บาท พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ กำหนดราคาปุ๋ย 6 สูตร คือ สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 สูตร 16-16-8 สูตร 16-8-8 สูตร 18-12-6 และสูตร 15-15-15 ซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้เป็นส่วนใหญ่และควบคุมราคาขายปุ๋ยในแต่ละสูตรของผู้ประกอบการแต่ละรายให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของต้นทุนและสต็อกปุ๋ยที่มีอยู่ ประกอบกับเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาปุ๋ยเคมีของเกษตรกร เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรดังกล่าว

### ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

คณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้มีการประชุมมาแล้วทั้งหมด 7 ครั้ง มีผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

#### 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในคราวแรกได้มุ่ง

เน้นเฉพาะข้าวนาปีตามข้อ 1 แต่ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เพิ่มเติมให้มีการชดเชยพืช อีก 2 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ดังนั้นตามหลักวิชาการจำเป็นต้องเพิ่มปุ๋ยสูตรอื่นสำหรับพืช 2 ชนิดดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดสูตรปุ๋ยอีก 3 สูตร ได้แก่ สูตร 18-46-0 สูตร 0-0-60 และสูตร 13-13-21 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการที่กำหนดการชดเชยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังเพิ่มเติม

#### 2.2 โครงการได้เริ่มต้นดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ต่อจากนั้นจะดำเนินโครงการในภาคกลางทุกจังหวัดประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2554 แล้วดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้เป็นภาคสุดท้าย เนื่องจากมีช่วงฤดูกาลผลิตที่ต่างกันตามแต่ละภาค โดยในขั้นแรกที่จะดำเนินการในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้สูตรปุ๋ยจำนวน 7 สูตร ได้แก่ สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 สูตร 16-16-8 สูตร 16-8-8 สูตร 18-12-6 สูตร 15-15-15 และสูตร 13-13-21 ในพืช 3 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ส่วนสูตร 18-46-0 และสูตร 0-0-60 จะดำเนินการ

ในระยะต่อไป โดยใช้ราคาอ้างอิงตามที่ภาคเอกชนขอปรับราคาจำหน่ายมา  
ที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการต่อไป

- 2.3 เพื่อให้เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้  
ปุ๋ยเคมีให้สอดคล้องกับค่าผลการวิเคราะห์ดิน โดยเป็นการส่งเสริมการใช้  
ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร คณะกรรมการจึงได้กำหนด  
คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรและสิทธิที่จะได้รับการชดเชยราคาปุ๋ย  
จากข้อมูลของเกษตรกรโครงการประกันรายได้ของพืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว  
นาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีเพาะปลูก 2553/54 ซึ่งมีเนื้อ  
ที่ปลูกพืชเกษตรดังกล่าว รวม 71.47 ล้านไร่ และประมาณการจำนวนการ  
ปุ๋ยที่เกษตรกรต้องใช้ตามสิทธิและสอดคล้องกับคำแนะนำทางวิชาการ  
ของโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เป็น  
จำนวน 2.29 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะใช้วงเงินชดเชยค่าปุ๋ยประมาณทั้งสิ้น  
3,435.00 ล้านบาท
- 2.4 คณะกรรมการได้มีมติให้ดำเนินโครงการ 84 ตำบลปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระ  
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ 84 พรรษา โดยเป็นการ  
เก็บและวิเคราะห์ดินตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง ซึ่งใช้ข้อมูลจากการเก็บ  
และวิเคราะห์ดินจากหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินที่มี  
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคกลางจะ  
เป็นการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดินให้แล้วเสร็จภาคใน 6  
สัปดาห์ เพื่อใช้ในปีเพาะปลูกปัจจุบัน และในส่วนพื้นที่ภาคเหนือและภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน เพื่อนำ  
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป
- 2.5 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการได้จัดให้มีการสัมมนาเชิง  
ปฏิบัติการ เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของ  
เกษตรกร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง  
พาณิชย์ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
รวมทั้งสิ้น (การเกษตร 520 คน โดยรองนายกรัฐมนตรี นายไทรรงค์ )  
เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว รวมทั้งในส่วนการ (สุวรรณคีรี  
ประชาสัมพันธ์โครงการได้เริ่มประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ แล้ว ได้แก่  
) หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือSMS)  
เพื่อให้เกษตรกรได้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการดำเนินการ  
โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินโครงการได้เปิดให้เกษตรกรผู้มีสิทธิตาม  
โครงการประกันรายได้ที่สมัครใจเข้ามาจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการและ  
เปิดรับขึ้นทะเบียนร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2554

---

## 7. เรื่อง แต่งตั้ง

### 1. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

นายทรงยศ ชัยชนะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะ)ด้าน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง ((แพทย์)  
สำนักงาน (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์  
ปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2553

นายอนุพงษ์ สาเขตร์ นักรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน  
บริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ  
แผนทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง (ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2554

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะขอให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา  
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

---